

Số: 03 /2020 /NQ-HĐND

TP. Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Trên cơ sở xem xét các báo cáo của UBND thành phố, báo cáo của các ngành nội chính thành phố; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020

Hội đồng nhân dân thành phố thống nhất với những nhận định, đánh giá tình hình và kết quả đạt được đã nêu trong các báo cáo của UBND thành phố và báo cáo của các ngành nội chính về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, QP - AN 06 tháng đầu năm và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020. HĐND thành phố nhấn mạnh một số nội dung chính sau:

Trong 06 tháng đầu năm, trong bối cảnh biến phức tạp của dịch Covid - 19 đã làm ảnh hưởng đến tình hình phát triển KT-XH của thành phố, Trước tình hình đó, bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố kịp thời triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 vừa điều hành phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh, đến nay tình hình kinh tế của thành phố đang dần hồi phục trở lại và tiếp tục phát triển. Kết cấu hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư, nâng cấp; đã kịp thời điều chỉnh dừng, giãn tiến độ thực hiện đầu tư đối với một số công trình, dự án theo kế hoạch đầu tư công năm 2020. Văn hoá - xã hội chuyển biến tốt, đời sống vật chất, tinh thần của người dân cơ bản ổn định; đã triển khai thực hiện việc chi trả hỗ trợ cho một số đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid - 19.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định, công tác nội chính được tăng cường chỉ đạo; chất lượng trong công tác điều tra,

truy tố và xét xử được nâng lên, các cơ quan trong khối nội chính phối hợp tốt trong công tác phòng chống dịch Co vid -19, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trên từng lĩnh vực vẫn còn một số tồn tại, hạn chế:

- Kinh tế tuy đã dần hồi phục nhưng tăng trưởng hầu hết các ngành đều bị chậm lại, nhất là hoạt động của một số ngành kinh doanh dịch vụ; sản xuất nông nghiệp thiếu bền vững, chưa có những mô hình kinh tế thật sự có hiệu quả để nhân rộng, ngư dân các xã ven biển tiếp tục gặp khó khăn trong hoạt động khai thác thủy sản. Tình hình thu ngân sách có khả năng không đạt chỉ tiêu đề ra; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp (*đạt 15,3% KH vốn giao*), số nợ tạm ứng ngân sách trong đầu tư còn cao 62,709 tỷ đồng (*trong đó số dư tạm ứng quá hạn: 34,443 tỷ đồng*) chậm được thu hồi để tái đầu tư.

- Quản lý trật tự đô thị vẫn còn nhiều hạn chế; tình trạng ô nhiễm môi trường, vi phạm trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên, xây dựng trái phép, buôn bán, kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường vẫn còn diễn ra. Ý thức của người dân trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị chưa cao, công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm còn hạn chế.

- Tình hình tội phạm giảm so với cùng kỳ, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp gây mất an ninh trật tự trên địa bàn như: đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tăng, đã có học sinh sử dụng chất gây nghiện (cỏ mỳ) tại một số trường học, hoạt động của các đối tượng “*tín dụng đen*” cho vay nặng lãi mặc dù được kiểm chế nhưng còn tiềm ẩn phức tạp, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn chưa được kiểm tra, xử lý kịp thời.

- Tình hình khiếu nại, tố cáo tiếp tục diễn biến phức tạp; đơn thư khiếu nại, tố cáo tăng so với cùng kỳ (63,1%); kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Chủ tịch UBND thành phố và các cơ quan chuyên môn đạt tỉ lệ thấp; chất lượng công tác kiểm tra, điều tra xét xử một số vụ án chưa cao, còn nhiều vụ án trả hồ sơ bổ sung; số án có điều kiện thi hành còn tồn đọng nhiều

Điều 2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020

1. Trên cơ sở Nghị quyết số 142/2019/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, tiến hành rà soát, đánh giá cụ thể việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm đạt thấp hoặc có nguy cơ không đạt để đề ra các giải pháp, phân công nhiệm vụ thật cụ thể, tập trung chỉ đạo quyết liệt trong 6 tháng cuối năm nhằm thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2020.

2. Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp khai thác tối đa các nguồn thu cho ngân sách; khẩn trương hoàn thành các thủ tục để tổ chức đấu giá các dự án khai thác quỹ đất nhằm phân đấu thu ngân sách đạt và vượt theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra; tăng cường công tác quản lý chặt chẽ nguồn thu, chống thất thu, nợ đọng thuế, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi trốn thuế. Thực hiện hiệu quả chi ngân sách, đảm bảo chi chặt chẽ tiết kiệm, bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; phòng, chống lụt bão và các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

3 Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với công tác xây dựng nông thôn mới, tập trung chỉ đạo thực hiện 03 xã: Tịnh Thiện, Nghĩa Dong, Nghĩa Dũng hoàn thành các tiêu chí để đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020; Thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm, phát hiện kịp thời, nhanh chóng dập tắt dịch không để lây lan ra diện rộng. Thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2020; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

4. Tập trung tháo gỡ, giải quyết các vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình dự án theo Kế hoạch đầu tư công năm 2020; giải ngân vốn đầu tư, nhất là nguồn vốn năm 2019 được kéo dài sang năm 2020, không để xảy ra tình trạng nợ đọng bị cắt giảm vốn đầu tư; quyết toán các dự án đã hoàn thành. Tiếp tục rà soát việc thực hiện đầu tư các công trình, dự án để điều chỉnh theo hướng giản tiến độ thực hiện đầu tư nhằm đảm bảo cân đối nguồn lực đầu tư của thành phố. Thực hiện hoàn thành các công trình chào mừng Đại hội Đại biểu đảng bộ thành phố lần thứ XVI.

5. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc lập, quản lý thực hiện quy hoạch, quản lý trật tự đô thị, quản lý kiến trúc, cảnh quan đô thị, an toàn giao thông. Kiên quyết xử lý trách nhiệm đối với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, phường buông lỏng quản lý, đùn đẩy, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý trật tự đô thị để xảy ra vi phạm lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép, lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường sử dụng sai mục đích, họp chợ trái phép,... Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức người dân trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Tích cực phối hợp với các sở, ngành của tỉnh tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm tình trạng khai thác tài nguyên trái phép. Tiếp tục kiến nghị tỉnh giải quyết những vấn đề liên quan đến việc xử lý rác thải trên địa bàn.

6. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thông tin, truyền thanh để phục vụ các nhiệm vụ chính trị của thành phố, đặc biệt là hoạt động tuyên truyền

chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đại hội thi đua yêu nước cấp tỉnh lần thứ VII; kỷ niệm 15 năm thành lập thành phố Quảng Ngãi. Ban hành Kế hoạch phục vụ Tết nguyên Đán Tân Sửu năm 2021. Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bàn thành phố; phối hợp tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn. Tập trung nguồn lực xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch; đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy cho các trường có nguy cơ rớt chuẩn, phấn đấu giữ chuẩn đối với các trường sau 05 năm. Thực hiện chương trình đổi sách giáo khoa lớp 1.

7. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc và quyết liệt các nhiệm vụ và giải pháp trong công tác phòng, chống dịch Covid – 19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và Thành ủy. Thực hiện tốt các chế độ chính sách, chương trình mục tiêu, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Tiếp tục triển khai kế hoạch giải quyết việc làm, giảm nghèo và hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện tốt công tác chi trả hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid -19

8. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Chủ động nắm tình hình và giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp phòng ngừa đấu tranh, trấn áp các tội phạm, nhất là trong các dịp lễ lớn của đất nước và Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

9. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tăng cường đối thoại với Nhân dân, tập trung giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo bảo đảm đạt tỷ lệ quy định; Chỉ đạo UBND các xã, phường nâng cao chất lượng tổ hòa giải ở cơ sở; chấn chỉnh, đổi mới công tác tiếp công dân nhằm hạn chế khiếu nại, tố cáo lên cấp trên. Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai, văn bản xử lý tố cáo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã có hiệu lực thuộc trách nhiệm thực hiện của UBND thành phố.

10. Thực hiện tốt công tác tổ chức, quản lý cán bộ, công chức, viên chức thành phố và xây dựng chính quyền cơ sở; tiếp tục rà soát, đổi mới tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính; chấn chỉnh công tác tham mưu của các phòng, ban chuyên môn thành phố. Kiên quyết xử lý nghiêm các đơn vị, địa phương không chấp hành ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố. Tập trung

nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và địa phương.

11. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tin tưởng và tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. UBND thành phố phải chủ động cung cấp thông tin một cách đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch về tình hình kinh tế - xã hội và các chủ trương, chính sách trong chỉ đạo, điều hành thông qua nhiều hình thức để nhân dân biết, giám sát. Tăng cường tổ chức đối thoại và tiếp nhận ý kiến phản biện để tạo sự đồng thuận cao và phát huy sức mạnh của toàn xã hội trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ năm 2020.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; đồng thời tập trung chỉ đạo giải quyết các kiến nghị trong các báo cáo giám sát của Thường trực và các Ban HĐND thành phố; ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND thành phố; ý kiến kiến nghị của cử tri và báo cáo kết quả giải quyết các nội dung trên tại kỳ họp HĐND thành phố cuối năm 2020

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND thành phố giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết.

HĐND thành phố kêu gọi các cấp, các ngành, quân và dân thành phố nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi khóa XI, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 24 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2020 ./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND, UBND tỉnh;
- Tổ ĐB HĐND tỉnh ở đơn vị TP;
- Sở Tư pháp;
- TTTU, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP;
- Đại biểu HĐND TP;
- Phòng, ban, Đoàn thể TP;
- Trang thông tin điện tử TP;
- TT. HĐND, UBND XP;
- C, PVP, CV;
- Lưu VT, Vp.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiên Dũng